

cụ đàn áp nhân dân, bắt bớ và giết hại những ai bất đồng chính kiến. Công an nhân dân là một lực lượng chuyên chính độc quyền bảo vệ đảng Cộng sản Việt nam và sẵn sàng tiêu diệt những người yêu nước (*bằng chứng người dân biểu tình chống Tàu Cộng. Công an nhân dân không bảo vệ người yêu nước mà lại còn bắt bớ đánh đập những người này*).

Ngay trong giai đoạn hiện tại, công an nhân dân (công an mạng) cũng thường xuyên theo dõi và rình rập trên các trang diễn đàn tự do như Facebook, Instagram, YouTube ... truy tìm những người bất đồng chính kiến để khống chế và bắt tù. Ngay cả những người trước đây cùng đồng chí hướng với họ, nay đã nhìn thấy đường lối của đảng Cộng sản không còn phù hợp với đà tiến hóa của con người, không thể đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo đói nên đã lên tiếng phản đối thì công an nhân dân thẳng tay đàn áp, như Trần Kim Anh, Lê Đình Kinh vụ án Đồng Tâm...

-Ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa làm việc dựa trên hiến pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa, mục đích để giúp chính quyền giải quyết một số vấn đề về an ninh quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người dân trong hoàn cảnh một nước có chiến tranh.

Ngành Cảnh Sát Quốc Gia luôn phục vụ cho tổ quốc và nhân dân với tinh thần công minh liêm chính.

Duy Văn

Tài liệu tham khảo.

- (1) (Nguồn tại *Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History* với các từ khóa *Public Security, National Police, Ngo Dinh Nhu, Ngo Dinh Diem*)
- (2) *BBC News Tiếng Việt*
- (3) *Luật khoa Magazine by LS Võ văn Quan*
- (4) *Lược sử Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.*

BÀ LÃO HÓT PHÂN Ở GẦN TRẠI VÀ NGƯỜI TÙ CẢI TẠO

Anh Tê được cho làm "tự giác" giữ hai con trâu của trại tù VQ. Hàng ngày Tê lãnh phần ăn sáng nửa chén sắn lát khô cùng với phần ăn trưa cũng như vậy (không gọi là phần "cơm" vì không có cơm!).

Anh nằm trong Đội nhà bếp.

Trại tù có 7, 8 con trâu ốm dùng kéo cày bừa làm ruộng và "đạp đất" cho 2 đội làm gạch, sau chỉ còn một là Đội 3. Cũng có mấy con bò dùng kéo xe.

Tê thường dắt hai con trâu đi ăn cỏ xung quanh trại, nhưng thường cặp theo con suối dưới chân đồi bên cạnh khu đội trồng rau. Chỉ có những đám cỏ thừa thớt còi cọc.

Một lần Đội 3 đi ra chỗ làm gạch cách cổng trại không xa, trên đường có một bà lão lưng còng, chít khăn mỏ quạ, gánh hai cái sọt tre ở hai đầu, chặm chạp đi trên đôi chân trần, hai ngón chùn cái bè ra ngoài như "giao chỉ" dưới làn da nứt nẻ.

Một anh tù hỏi bà gánh sọt đi tìm gì. Bà nói đi "hót" phân. Lại hỏi: hót phân để làm gì? Bà nói: nộp cho HTX Đạo Trù, Huyện Lập Thạch, lấy công điểm quy ra thóc.

Lại hỏi: Cụ già rồi sao không ở nhà con cháu nuôi? Trả lời: Thân chúng lo còn chả xong, lấy gì nuôi già này! Làm không đủ đút mồm chúng, mòng chi tới già!

Tê cảm cảnh bà cụ nên để dành phân trâu cho bà mỗi khi gặp trên đường.

Bà bảo Tê canh chừng khi nào trâu muốn "ị", lót lá chuối rừng hứng lấy, phân sẽ có chất lượng cao và được HTX tặng thêm điểm!

Một lần nọ bà cho Tê mấy củ sắn tươi trả ơn. Tê cảm ơn mà không nhận.

Bà nhìn Tê với vẻ ngạc nhiên hết mực!

Sau này mỗi lần gặp đoàn tù đi lao động bà nhìn với đôi mắt "thân thiện"!

Tháng 11 ở Đồi Cấp Linh, Thạch Sơn Trấn.

K3 nva